

Số: 87 /BC-BPC

Tủa Chùa, ngày 07 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo của Tòa án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm công tác xét xử 6 tháng cuối năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Thực hiện Thông báo số 53/TB-HĐND ngày 10/6/2023 của HĐND huyện về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ mười hai, HĐND huyện Khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Pháp chế, HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số: 50/BC-TAND ngày 30/6/2023 của Tòa án nhân dân huyện về kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2023; Nhiệm vụ công tác xét xử 6 tháng cuối năm 2023. Sau khi thẩm tra, Ban Pháp chế, HĐND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng qua Tòa án nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành mình theo quy định của pháp luật và đã có nhiều biện pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; phối hợp với các đơn vị, ngành liên quan chủ động triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của ngành.

Nội dung báo cáo đã đánh giá được kết quả công tác của ngành theo chức năng, nhiệm vụ và cơ bản đã hoàn thành được các chỉ tiêu nghiệp vụ theo kế hoạch đề ra, góp phần vào việc bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - Xã hội chung của toàn huyện.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Ban Pháp chế cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện. Tòa án nhân dân huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác nâng cao chất lượng xét xử và đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, áp dụng đúng các quy định của pháp luật; không để các vụ án quá hạn so với luật định, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, các phiên Tòa xét xử đảm bảo nguyên tắc tranh tụng công khai, dân

chủ, đúng pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp;

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân huyện đã thụ lý 82 vụ việc các loại, tăng 32 vụ so với cùng kỳ năm 2022; Đã giải quyết, xét xử 71/82 vụ (đạt 87%), còn 11 vụ đang giải quyết trong thời hạn luật định.

Các loại án tập trung chủ yếu là: Án hình sự, dân sự, HNGĐ; Các loại tội phạm tập trung vào: Tội phạm về ma túy, tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, tội trộm cắp tài sản cụ thể:

-Giải quyết, xét xử án hình sự: Tổng số án phải giải quyết: 17 vụ- 19 bị cáo; Đã giải quyết, xét xử 11 vụ - 12 bị cáo, đạt 64,70%; Còn 06 vụ - 07 bị cáo đang tiến hành giải quyết

-Giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự: 03 vụ; Đã giải quyết 3/3 vụ, đạt 100%.

-Giải quyết, xét xử các vụ việc Hôn nhân & Gia đình: 14 vụ; Đã giải quyết 11/14 vụ, đạt 79%; Còn 03 vụ đang tiến hành giải quyết.

-Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại toà: Tổng thụ lý: 26 vụ-26 đối tượng, đã giải quyết 26/26 vụ, đạt 100%, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: 21 vụ; Đình chỉ 05 vụ.

-Công tác giải quyết theo Luật hoà giải, đối thoại tại Tòa án: 22 vụ; Đã giải quyết xong 21/22 vụ (Công nhận sự thoả thuận của các bên); Còn 01 vụ đang giải quyết.

-Công tác thi hành án: Tổng số người bị kết án phải ra quyết định thi hành án: 18 người; Đã ra quyết định thi hành án: 18 người

- Trong kỳ đã thực hiện công bố: 48 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên cổng thông tin điện tử của ngành.

- Đã tiếp 17 lượt công dân và trong kỳ không có đơn khiếu nại, tố cáo.

Từ những kết quả trên cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2023 Tòa án nhân dân huyện đã đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, không để các vụ án quá hạn luật định.

Đối với các vụ án hình sự được xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đúng pháp luật, không xử oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án tuyên đúng pháp luật và có tính khả thi, không có bản án, quyết định nào phải giải thích do khó thi hành.

Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi của người phạm tội, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh trong việc áp dụng pháp luật.

Việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình đảm bảo tính khách quan, toàn diện, áp dụng đúng các quy định của pháp luật tố tụng dân sự trong giải

quyết các loại án trên; Quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự được Tòa án bảo vệ.

Việc ra quyết định đình chỉ các vụ, việc đảm bảo các căn cứ theo quy định của pháp luật. Việc ra quyết định thi hành án được Tòa án thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định của Bộ luật hình sự, Luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện đúng quy định.

2. Tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trong báo cáo, Ban Pháp chế nhận thấy so với cùng kỳ năm trước tổng số án phải giải quyết đã tăng 32 vụ.

Việc thực công tác xét xử một số vụ án hình sự, dân sự, HNGĐ có lúc, có nơi còn chậm.

Kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Qua hoạt động giám sát và thẩm tra báo cáo 6 tháng đầu năm của Tòa án nhân dân huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện có một số kiến nghị sau:

1. Đối với UBND huyện Tủa Chùa

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện và các xã, thị trấn làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế được các vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra.

- Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người sau phạm tội, giúp họ tái hoà nhập cộng đồng; quản lý chặt chẽ các đối tượng tù tha về, đối tượng hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng nghiện ma tuý trong đó cần chú trọng việc quản lý cư trú, đi lại của các bị án; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục để phòng ngừa tái vi phạm pháp luật.

2. Đối với Tòa án nhân dân huyện

- Đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của TAND cấp trên về thực hiện kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm công tác xét xử của năm 2023.

- Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án theo chức năng, nhiệm vụ; hạn chế các bản án, quyết định của Tòa án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan cũng như hạn chế các sai sót, vi phạm, hạn chế các kiến nghị, kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan tư pháp, đẩy nhanh việc xét xử các vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tội xâm hại tình dục (đặc biệt là đối với trẻ em), tội phạm về ma túy, tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng... và các vụ án đặc thù phát sinh trong thời gian tới để đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

- Đối với kinh phí hỗ trợ cho hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân đề nghị Toà án hướng dẫn thực hiện theo điều 21, 22, chương V, quy chế tổ chức và hoạt động của đoàn Hội thẩm ban hành kèm theo Nghị quyết số: 1213, ngày 13/6/2016 của UBTWQH khoá XIII, tuy nhiên trình tự phải thực hiện theo khoản 8 điều 5 của quy chế này là: Đề xuất dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của đoàn Hội thẩm gửi Toà án nhân dân cùng cấp tổng hợp, lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tiếp tục nâng cao vai trò của Đoàn Hội thẩm Toà án nhân dân huyện trong hoạt động xét xử; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Hoà giải đối thoại tại Toà án cho các bên đương sự tham dự phiên toà.

- Đề nghị báo cáo trình tại các kỳ họp HĐND huyện lần sau nên bổ sung thêm trong báo cáo phần đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình, tổ chức triển khai thực hiện.

Trên đây là báo cáo thẩm tra Báo cáo của Toà án nhân dân huyện 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ công tác xét xử 6 tháng cuối năm 2023.

Ban Pháp chế kính trình kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện xem xét./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thành viên Ban Pháp chế;
- VKSND, TAND, CCTHADS huyện;
- Lưu: VT, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**

Lờ A Tráng